

ปิยะสกล'ยันไทยเข้มวัคซีนแดงก็

●นักวิชาการแนะเร่งติดตามคนฉีด

รัฐมนตรีว่าการ สธ.ยันไทยมีมาตรการเข้มใช้'วัคซีนแดงก็' ด้านนักวิชาการ กพย.แนะ 'อย.-กรมควบคุมโรค'เดินตามฟิลิปปินส์ จัดติดตามผลกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฉีดป้องกันโรคไข้เลือดออก

กรณีประเทศฟิลิปปินส์สั่งระงับการใช้วัคซีนไข้เลือดออกภายในประเทศ หลังมีข้อมูลวิชาการระบุว่าอาจส่งผลต่อบางกรณีทำให้มีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น กระทั่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในประเทศไทย และรอผลการประชุมวางแนวทางขององค์การอนามัยโลก ก่อนจะพิจารณาทบทวนการให้วัคซีนชนิดนี้ในประเทศไทยนั้น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ.เปิดเผยว่า ประเทศไทยไม่ได้มุ่งเน้นใช้วัคซีนเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรค แต่เน้นการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ใช่ทุกคนจะเกิดผลข้างเคียง เนื่องจากคนไทยอยู่ในประเทศเขตร้อนมีโอกาสได้รับเชื้อและมีภูมิต้านทานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สธ.ไม่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้ ได้ให้ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งออกเป็นข้อบ่งชี้ในการใช้วัคซีนไข้เลือดออกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

"วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 60 และยังต้องมีการพัฒนาต่อยอด หมายความว่า เมื่อฉีดแล้วก็มีโอกาสเป็นอีก แต่คนที่ภูมิคุ้มกันแล้วไปฉีดวัคซีนก็อาจจะมีภูมิต้านทานมากขึ้น เมื่อป่วยก็อาจจะเป็นน้อยเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จึงยังต้องคงมาตรการเดิมคือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" นพ.ปิยะสกลกล่าว

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้า

ระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ไทยควรดูตัวอย่างจากฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องดำเนินการมากกว่าการรอผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดย 1.ต้องรวบรวมตัวเลขว่าวัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนและมีอยู่ในท้องตลาดมีจำนวนเท่าไร 2.วัคซีนดังกล่าวฉีดให้ประชาชนจำนวนกี่ราย 3.มีรายงานผู้รับวัคซีนแล้วเกิดปฏิกิริยา หรือมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง มีการติดตามหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สธ.ต้องหาข้อมูลและเปิดเผยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือด้วย และเชิญผู้ประกอบการที่นำวัคซีนดังกล่าวมาสอบถามข้อเท็จจริง

ผู้สื่อข่าวถามว่า วัคซีนชนิดนี้เพิ่งขึ้นทะเบียนกับ อย. ผศ.ภญ.นิยดา กล่าวอีกว่า ช่วงที่มีการขอขึ้นทะเบียน อย.ก็พิจารณาตามข้อมูลที่มีอยู่ แต่เมื่อมีข้อมูลใหม่ก็ต้องเร่งพิจารณา และทบทวน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะยาหรือวัคซีน จะต้องมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น และว่า วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ณ ขณะนี้ยังไม่ควรมีกระบวนการบรรจุเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐาน